



NỮ SINH TRƯỜNG ĐH KINH TẾ, ĐHQGHN VINH DỤ ĐƯỢC TẶNG HOA TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM

👉 LAN NGUYỄN

TRONG KHUÔN KHỔ CHƯƠNG TRÌNH “GẶP MẶT CÁC NHÀ GIÁO TIÊU BIỂU TOÀN QUỐC” DIỄN RA VÀO NGÀY 18/11/2024 VỨA QUA, LÊ HUYỀN TRANG, NỮ SINH XUẤT SẮC CỦA TRƯỜNG ĐH KINH TẾ, ĐHQGHN ĐÃ VINH DỰ ĐẠI DIỆN CHO HỌC SINH, SINH VIÊN CẢ NƯỚC TẶNG HOA TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM.

Lê Huyền Trang hiện là sinh viên năm 4, Khoa Kinh tế phát triển, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN. Sở hữu gương mặt vô cùng xinh xắn, kiêu diễm và nhẹ nhàng, Trang từng đạt Giải hoa khôi Khoa Kinh tế Phát triển, Trường ĐH Kinh tế năm 2021. Trong tà áo dài trắng tinh khôi, Huyền Trang vinh dự trở thành đại diện cho sinh viên tặng hoa Tổng Bí thư Tô Lâm trong chương trình “Gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2024”.

Mặc dù chỉ xuất hiện vài phút để tặng hoa cho Tổng Bí thư Tô Lâm, nhưng Huyền Trang cho biết cô đã rất hồi hộp và lo âu đến mất ngủ vào tối hôm trước. “Sáng hôm sau, tôi đã dậy chuẩn bị trang phục chần chu từ sớm để chuẩn bị cho sự kiện này”. Mặc dù từng làm quen với sân khấu qua nhiều sự kiện của Khoa và Trường, nhưng Trang cho biết đây có lẽ là kỷ niệm đáng nhớ và vô cùng đặc biệt, là một dấu ấn trên chặng đường phát triển của cô bạn. “Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi trở thành người đại diện cho học sinh, sinh viên cả nước trao tặng hoa chúc mừng



Tổng Bí thư Tô Lâm tại chương trình. Đây cũng là một dịp vô cùng ý nghĩa để chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn, cảm phục Tổng Bí thư, người luôn dành sự quan tâm sâu sắc và có những định hướng quan trọng cho nền giáo dục nước nhà”.

Là một cô nàng chuẩn “tài sắc vẹn toàn”, với vẻ ngoài duyên dáng, nụ cười khả ái, phong thái tự tin cùng bản thành tích nổi trội, Huyền Trang xuất hiện tại buổi lễ khiến nhiều người ấn tượng. Được biết, Trang mới nhận danh hiệu Sinh viên tiêu biểu “5 tốt” cấp Thành phố Hà Nội năm 2024.

Bên cạnh đó, Huyền Trang cũng sở hữu thành tích học tập đáng nể. Đầu tháng 11 vừa qua, nhóm của Trang đã đạt Giải nhất cuộc thi Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp ĐHQGHN năm học 2023-2024 với đề tài “Quantifying Sustainability: A Sectoral and Farm-Level Indicator System for Multiple-Benefit Aquaculture in Quang Ninh Province (Vietnam)”.

Đây là một đề tài nhằm đưa ra các công cụ đánh giá tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và ổn định xã hội trong nuôi trồng thủy sản, từ đó thúc đẩy việc phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững ở nhiều địa phương, góp phần phát triển kinh tế quốc gia. Cũng chính đề tài này đã mang lại 2 Giải nhất cấp Khoa và cấp Trường ĐH Kinh tế cho nhóm của Huyền Trang. Như vậy, riêng trong năm 2024, Trang và nhóm cộng sự đã đạt 3 Giải Nhất sinh viên nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, Trang cũng là một trong những tác giả của bài báo quốc tế đăng trên tạp chí SCOPUS Q4, một trong những tạp chí khoa học uy tín hiện nay.

Với những thành tích kể trên, Trang trở thành một trong 6 sinh viên của trường

đạt Học bổng Sinh viên trí tuệ của Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN năm 2024. Ngoài ra, cô bạn cũng từng đạt giải Á quân cuộc thi VNU Innovation Start-up 2022. Trang cũng là một nữ sinh có năng lực học tập xuất sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng khi đứng trong hàng ngũ Đảng viên từ năm lớp 12 và là cán bộ Đoàn năng nổ, có năng lực ngoại ngữ tốt.

Ngoài học tập và nghiên cứu, Trang cũng là một thành viên tận tâm, một công dân lương thiện với nhiều dự án thiện nguyện. Cô nàng hiện là người sáng lập và quản lý Oriedu Org. Đây là một dự án thiện nguyện ra đời với mục tiêu mang lại sự hứng thú và niềm yêu thích Tiếng Anh dành cho trẻ em, đặc biệt là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm





Từ thiện và Hướng nghiệp Phật tích Bắc Ninh. Chia sẻ về định hướng trong tương lai, Huyền Trang cho biết cô bạn luôn ước mơ trở thành một nhà giáo để lan tỏa kiến thức và những điều tốt đẹp cho các thế hệ sau. "Tôi luôn mong muốn mình sẽ trở thành người truyền lửa cho các thế hệ sinh viên nghiên cứu khoa học sau này. Đứng trước nhiều sự lựa chọn về công việc trong tương lai, thâm tâm tôi vẫn luôn khát khao trở thành giảng viên đại học. Đó sẽ là cơ hội giúp tôi truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ nuôi dưỡng niềm đam mê học tập, khám phá tri thức, đồng thời cũng là bước đệm giúp tôi theo đuổi con đường nghiên cứu chuyên sâu về sau. Tôi mong rằng, những đóng góp từ công việc giảng dạy và nghiên cứu sẽ mang lại những giá trị thiết thực, đóng góp vào công cuộc phát triển bền vững của đất nước" Trang chia sẻ.

Chia sẻ về cô nữ sinh Lê Huyền Trang, PGS.TS Nguyễn An Thịnh, Trưởng Khoa Kinh tế Phát triển, giảng viên hướng dẫn nhóm nghiên cứu của Trang cho biết, nhóm của Trang gồm 3 sinh viên là Bảo Ngọc, Huyền Trang và Thùy Linh. Đây đều là những sinh viên đặc biệt, hội tụ đủ tài và sắc khi 2 trong 3 sinh viên của nhóm đều đạt giải Hoa khôi của trường. "Tôi từng nhiều lần hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học nhưng có lẽ đây là nhóm sinh viên xuất sắc nhất, đặc biệt nhất và khiến tôi tự hào nhất từ trước đến nay. Các em có thể trình bày lưu loát hoặc viết bài hoàn toàn bằng tiếng Anh. Để có những sinh viên vừa là hoa khôi, vừa trí tuệ và có phẩm chất chính trị thực sự rất đáng ngưỡng mộ", PGS. Thịnh nhận xét.